



ภาพประกอบการสัมมนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖  
เรื่อง “การพิจารณาร่างแบบประเมินขีดความสามารถของกองทัพไทยในการป้องกันประเทศ”

เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ พ.ค.๖๖ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๒๐๐ ศศย.สปท. จัดสัมมนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เรื่อง “การพิจารณาร่างแบบประเมินขีดความสามารถของกองทัพไทยในการป้องกันประเทศ” โดยมี พล.ต. ทักษิณ สิริสิงห ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรให้ข้อเสนอแนะต่อร่างแบบประเมินฯ ได้แก่ (๑) พล.อ.ต. จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย (๒) พ.อ. เกียรติชัย โอภาโส (๓) น.อ. ดรณัฏ ติพนันท์ ร.น. และ (๔) ดร.ชวาทิป จินดาวิจักษณ์ พร้อมผู้แทนจากเหล่าทัพ จำนวน ๒๑ นาย เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม ๑ ศศย.สปท. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย



ปัจจัยระบบประเมินขีดความสามารถของกองทัพไทยในการป้องกันประเทศ

ประเด็นหลัก	1) กรอบแนวคิด (Concepts)	2) โครงสร้างการจัด (Force Structure)	3) บุคลากร และลักษณะผู้นำ (Personals and Leadership)	4) ยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ (Equipment)	5) การส่งกำลังบำรุงและสิ่งอำนวยความสะดวก (Logistics and Facilities)	6) การฝึก (Training)	7) การควบคุมบังคับบัญชา และการบริหารจัดการ (Command & Control and Management)	
<b>ประเด็นรอง</b>	1.1 นโยบาย/แผน/แนวปฏิบัติ 1.2 หลักนิยม (ร่วม/เหล่านัก) 1.3 แผนป้องกันประเทศ และระดับ และระดับ	2.1 การจัดรูปแบบอัตรากองทัพ (อจร.) และยุทธโธปกรณ์ (อจร.) 2.2 การจัดรูปแบบอัตรากองทัพเฉพาะกิจ (อจร.) 2.3 การจัดโครงสร้างเหมาะสมกับภารกิจป้องกัน (ตามแผนป้องกันประเทศ และหลักนิยม)	3.1 การบรรจุกำลังพลตามโครงสร้างการจัด 3.2 การเสริมสร้างทักษะขีดความสามารถของกำลังพล 3.3 การหมุนเวียนกำลังพล 3.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการ 3.5 การพัฒนาลักษณะผู้นำของกำลังพล (สร้างผู้นำ) 3.6 การทำงานเป็นทีม	4.1 การบรรจุยุทโธปกรณ์ตามอัตรา 4.2 สถานภาพของยุทโธปกรณ์ (FMC/PMC/NMC) 4.3 ยุทโธปกรณ์เหมาะสม/รองรับภารกิจป้องกันประเทศในปัจจุบัน	5.1 การจัดหาทดแทนยุทโธปกรณ์/สเปคที่เสื่อมสภาพ/ล่าสมัย 5.2 การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ที่ชำรุด 5.3 การขนส่ง/สนับสนุนการเคลื่อนย้ายกำลังรบ (Force Projection) 5.4 การบริการด้านการแพทย์/สาธารณสุขแก่กำลังพล 5.5 การบริการอื่นๆ และสิ่งอำนวยความสะดวก	6.1 การฝึกปฏิบัติการแต่ละเหล่าทัพในแต่ละระดับหน่วย 6.2 การฝึกปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพ 6.3 การฝึกปฏิบัติการร่วม/ผสมกับต่างประเทศ 6.4 การฝึก CPX	7.1 สายการบังคับบัญชา (Chain Command) 7.2 การติดต่อสื่อสารและคำสั่งการ 7.3 การแสวงหาข้อมูลเชิง 7.4 การฝึก CPX	7) การควบคุมบังคับบัญชา และการบริหารจัดการ (Command & Control and Management)
<b>ข้อเสนอแนะ</b>	จากการสัมภาษณ์ปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เรื่อง “การพิจารณาว่ารูปแบบประเมินขีดความสามารถของกองทัพไทยในการป้องกันประเทศ” เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๖๖							
<b>ต่อปัจจัยหลัก/รอง</b>	- 3.5 การพัฒนาลักษณะผู้นำของกำลังพล (สร้างผู้นำ) ควรพิจารณาให้ความชัดเจนว่า การประเมินลักษณะผู้นำนั้น รวมถึงผู้ในระดับหน่วยหรือไม่							
<b>ปัจจัยควรเพิ่มเติม</b>	- ควรเพิ่มช่องงบประมาณ - ควรเพิ่มการป้องกันประเทศ - ควรพิจารณาเฉพาะภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการรบเป็นหลัก - ควรเน้น Core Function เป็นหลัก - สำหรับการจัดขีดความสามารถในการส่งกำลังบำรุง ของ ทอ. ทำได้ยาก - กำหนดคำอธิบายในแต่ละปัจจัยให้มี ความชัดเจน - จำนวนต้องกำหนดภารกิจของกองทัพบก ให้ความชัดเจน ตามนโยบายของรัฐบาล - ผู้เสนอโครงการข้อมูลเท่าที่มี สำหรับ ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเลือกวิเคราะห์ นำไปใช้ให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์							
<b>ข้อคิดเห็น</b>	- การมองถึงขีดความสามารถของยุทโธปกรณ์ที่มี แต่ละประเภทอาจเทียบกันไม่ได้							
<b>ข้อเสนอแนะ</b>	- 5.4 การบริการด้านการแพทย์/สาธารณสุขแก่กำลังพล ควรไปอยู่ในปัจจัย 3) บุคลากร และลักษณะผู้นำ - ปัจจัยการฝึก เป็นการวัดขีดความสามารถเชิงคุณภาพจะดำเนินการอย่างไร - 7.4 การฝึก CPX ควรไปอยู่ในข้อ 6) การฝึก (Training) - 7.5 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ - เพิ่ม 7.5 กฎหมายและข้อบังคับ							